

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๐๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่ ถนนราชบุรีอุทิศ

พร ๕๔๐๐๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ, นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่
อ้างถึง ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

ตามที่ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่แจ้งว่าในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมกราคม - เมษายนของทุกปีพื้นที่จังหวัดแพร่มักประสบปัญหาหมอกควันซึ่งมีสาเหตุจากการเผาพื้นที่ป่า การเผาพื้นที่การเกษตร การเผาวัชพืชหรือขี้เถ้า การเผาขยะมูลฝอยในชุมชนและลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะสภาวะอากาศที่แห้งแล้งและนิ่งความกดอากาศสูงแผ่เข้ามาปกคลุมทำให้ฝุ่นละอองแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยของประชาชนตลอดจนบังคับทัศนวิสัยและส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอีกด้วยและขณะนี้พื้นที่จังหวัดแพร่มีแนวโน้มจะเกิดจุดความร้อนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ประกาศกำหนดช่วง “วิกฤติหมอกควัน” และกำหนด “เขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง” ปี ๒๕๖๖ ประกอบกับจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕) ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) รวมทั้งการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยการประสานการปฏิบัติตลอดจนการสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้อำเภอทุกอำเภอแจ้งขอความร่วมมือเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ให้สนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ดังนี้

๑. ดำเนินการฉีดพ่นน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕)
๒. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ที่เกินค่ามาตรฐาน

๓. ภายหลังดำเนินการตามข้อ ๑ - ๒ ให้จัดส่งภาพถ่ายการดำเนินงานทาง QR CODE ให้จังหวัดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และเทศบาลเมืองแพร่ขอให้พิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ หับทิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่



ช่องทางการรายงาน

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๔๐๑-๔๐๓

ผู้รับผิดชอบนายกริชชญา จันทร์รวมสุข นสส.ชก. ๐๖๔๗๔๒๔๘๐๒